

VŨ THƯ Kịp thời khắc phục hậu quả đợt rét đậm, rét hại



Nông dân xã Tân Hòa (Vũ Thư) gieo cấy lại lúa xuân bị chết do rét đậm, rét hại.

Đợt rét đậm, rét hại từ ngày 19 - 23/2, trong đó có thời điểm nhiệt độ giảm sâu xuống 7 - 8°C đã làm ảnh hưởng, thiệt hại 2.200ha lúa xuân mới gieo cấy tại huyện Vũ Thư. Hiện nay, tranh thủ thời tiết ấm, nông dân địa phương khẩn trương gieo cấy lại, dặm tỉa bổ sung những diện tích lúa bị hư hỏng, thiệt hại để bảo đảm khung thời vụ sản

xuất, khắc phục hậu quả đợt rét đậm, rét hại. Sau 2 - 3 tuần gieo cấy, thay cho những ruộng lúa xanh non, cánh đồng thôn Nhật Tân, xã Tân Hòa vẫn bao phủ chủ yếu màu đen nâu của đất. Nguyên nhân là đợt rét đậm, rét hại đã gây hỏng hẳn khoảng 80% diện tích lúa mới gieo cấy. Anh Phạm Văn Tự vốn có tiếng sản xuất lúa giỏi ở

thôn Nhật Tân nhưng vừa qua gia đình anh cũng bị hư hỏng toàn bộ hơn 1 mẫu lúa xuân trong đợt rét đậm, rét hại. Anh Tự chia sẻ: Gia đình tôi gieo thẳng, giống lúa Bắc thơm ngày 15/2, sau đó vài ngày thì xảy ra mưa liên tục và đợt rét đậm, rét hại. Do gieo thẳng, mầm lúa còn non, rễ chưa bén đất lại gặp thời tiết quá rét nên hạt giống bị hư hỏng toàn bộ. Xác định không

thể cứu được nữa, gia đình tôi chủ động ngâm ủ giống và làm đất, gieo cấy lại diện tích này. Khó khăn hiện nay là diện tích gieo cấy lại nằm xen kẽ với ruộng đã gieo cấy của các hộ nên máy móc khó xuống đồng, buộc phải làm đất thủ công để gieo cấy lại lúa xuân.

Ông Vũ Quang Thuận, thôn Nhật Tân cho biết: Gia đình tôi cấy 2 sào, gieo thẳng 5 sào, đều là giống lúa TBR225, từ ngày 9 - 13/2. Sau đợt rét đậm, rét hại, diện tích lúa cấy bị ảnh hưởng nhẹ, chỉ cần chăm sóc, tỉa dặm bổ sung; diện tích lúa gieo thẳng bị hư hỏng toàn bộ. Từ ngày 25/2 tôi đã chủ động gieo mạ trên nền đất cứng, dự kiến ngày 10/3 sẽ cấy khắc phục 5 sào lúa gieo cấy bị hỏng. Hiện tôi nỗ lực chăm sóc mạ thật tốt để mạ phát triển nhanh.

Ông Vũ Trọng Hải, Giám đốc HTX NN Tân Hòa cho biết: Đợt rét đậm, rét hại từ ngày 19 - 23/2 vừa qua làm ảnh hưởng 60ha lúa mới gieo cấy của địa phương, trong đó 10ha lúa bị hỏng hẳn, diện tích còn lại lúa chết với tỷ lệ 20 - 50%. Hiện nay, HTX tập trung vận động, hướng dẫn nông dân khẩn trương ngâm ủ giống, tổ chức làm đất, gieo cấy lại diện tích lúa bị hỏng, không bỏ hoang ruộng. Đối với diện tích lúa bị chết tỷ lệ dưới 50%, tuyên truyền nông dân chăm sóc tốt để cây lúa nhanh phục

hồi. Ngoài ra có thể gieo một phần mạ bổ sung hoặc sau này tỉa dặm để bảo đảm mật độ tại ruộng.

Xã Minh Khai có 52,2ha lúa xuân bị hư hỏng do rét đậm, rét hại với tỷ lệ hỏng 30 - 70%. Ông Nguyễn Hồng Phú, Giám đốc HTX NN Minh Khai cho biết: Thời gian gieo cấy lúa đại trà tập trung từ ngày 11 - 14/2. Từ ngày 19 - 23/2 xảy ra đợt rét đậm, rét hại, cây lúa còn non, yếu, khả năng chống chịu thời tiết khắc nghiệt chưa tốt nên đến tỷ lệ chết cao. Hiện HTX đang chỉ đạo, hướng dẫn bà con chăm sóc, phục hồi tốt diện tích còn lại, có thể gieo mạ nền để bổ sung cho các diện tích lúa bị hư hỏng.

Vụ xuân năm nay, nông dân huyện Vũ Thư tập trung gieo cấy vào giữa tháng 2, ngay sát đợt rét đậm, rét hại, cơ cấu giống hầu hết là các giống lúa năng suất cao, khả năng chịu rét kém như Bắc thơm, T10 nên diện tích lúa bị thiệt hại lớn, 2.200ha, chiếm 28,5% tổng diện tích lúa vụ xuân toàn huyện năm nay; trong đó có 450ha lúa bị chết, hư hỏng với tỷ lệ trên 70%, không thể khắc phục, cần gieo cấy lại. Các diện tích lúa gieo thẳng bị ảnh hưởng nặng hơn so với lúa cấy, tỷ lệ lúa chết cao hơn. Các diện tích lúa gieo thẳng đã gây thiệt hại khoảng 10 triệu đồng/ha cho nông dân do phải đầu tư chi phí làm đất, giống, công gieo cấy.

Ông Nguyễn Quốc Huy,

Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư cho biết: Đơn vị đã tham mưu UBND huyện chỉ đạo địa phương, các HTX NN khẩn trương tuyên truyền, vận động nông dân khắc phục hậu quả của đợt rét đậm, rét hại. Đối với những diện tích bị thiệt hại từ 70% trở lên khẩn trương tiến hành gieo cấy lại bằng các giống ngắn ngày để bảo đảm thời vụ. Các HTX điều tiết nước hợp lý và vận động các chủ máy xuống đồng phục vụ nông dân làm đất, gieo cấy lại lúa xuân. Đối với diện tích bị thiệt hại dưới 70% thì cấy dặm bằng mạ dự phòng để bảo đảm mật độ. Khuyến cáo nông dân kiểm tra kỹ, không vội vàng phá bỏ lúa, bình tĩnh chăm sóc bằng cách bảo đảm nước tưới thường xuyên, khi thời tiết ấm từ 20°C trở lên sử dụng các chế phẩm kích rễ để phun cho cây lúa nhanh phục hồi. Khi cây lúa đã ra rễ trắng mới tiến hành bón phân tập trung. Mặc dù gặp thời tiết bất thuận, khó khăn ngay đầu vụ nhưng với sự vào cuộc ứng phó kịp thời, linh hoạt của các địa phương và nông dân, Vũ Thư quyết tâm giành vụ xuân thắng lợi.

QUYNH LƯU

Bổ sung chăm sóc lúa xuân 2022

Qua kiểm tra thực tế trên đồng ruộng, hiện nay, do ảnh hưởng của đợt rét từ ngày 19 - 23/2/2022, một số diện tích lúa đã bị chết hoặc sinh trưởng kém, lá trắng đốm, không vươn, đặc biệt trên các diện tích không bảo đảm đủ ấm. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong vài ngày tới thời tiết vẫn đang ấm trên 15°C và sẽ có mưa, mưa rào, đây là điều kiện thuận lợi cho lúa phục hồi, vì vậy bà con nông dân cần lưu ý một số vấn đề sau:



- Cần bảo đảm đủ ấm đối với diện tích gieo thẳng chưa đủ 2 lá, giữ mực nước nông đối với lúa cấy và lúa gieo thẳng được trên 2,5 - 3 lá.

- Đối với diện tích cây bị cắn, lá không vươn, hơi trắng đục lá, nhổ lên thấy rễ vàng nhưng còn khả năng phục hồi, bà con cần phun chế phẩm hỗ trợ kích thích ra rễ như Penac P, siêu lân..., khi cây phục hồi (đối với lúa cấy) và đạt trên 2,5 lá (đối với lúa gieo thẳng) thì chăm sóc như bình thường. Cục bộ, trên diện tích lúa quá kém, mất khoảng lớn, không bảo đảm mật độ thì sử dụng mạ dự phòng để cấy lại.

- Tận dụng và bảo vệ diện tích mạ dự phòng để chủ động dặm tỉa sớm trong vài ngày tới.

+ Đối với lúa gieo thẳng:

Trên diện tích gieo thẳng đã lên mũi chông nhưng vẫn chưa đủ 2 lá cần bảo đảm đủ ấm. Trường hợp ruộng quá khô cần đưa nước vào, để ngâm đủ ấm rồi tháo di ngay.

Trên diện tích cây được 2,5 - 3 lá cần đưa nước vào, giữ mực nước nông 2 - 3cm, bón nhữ 3 - 5kg NPK chuyên thúc cho lúa hoặc 2 - 3kg đạm urê/sào kết hợp tỉa dặm. Khi đưa nước vào ruộng cần chú ý đối tượng ốc bươu vàng gây hại.

+ Đối với diện tích lúa cấy:

Luôn giữ mực nước nông 2-3 cm, trên những diện tích cây đã bén rễ hồi xanh, ra lá mới tranh thủ tưới đẫm ấm cần bón phân thúc ngay.



Loại phân và lượng phân: Nên sử dụng các loại NPK chuyên thúc của các công ty có uy tín trên thị trường như phân có tỷ lệ 12:5:10 hoặc 16:5:17 hoặc 16:16:8... Lượng bón theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

THU HIỀN

HỒNG XIÊM NHÓT LÔ GIANG Đặc sản Thái Bình

Xã Lô Giang (Đông Hưng) từ lâu nổi tiếng với sản phẩm hồng xiêm nhót không chỉ bởi cây hồng xiêm có mặt ở khắp mọi nhà từ hàng chục năm nay mà còn do hồng xiêm ở đây rất sai, quả to, ngọt, là loại cây giúp nhiều gia đình có thu nhập khá. Đây cũng là loại cây được tình chọn xây dựng thương hiệu đặc sản Thái Bình.

Khi lập gia đình, ra ở riêng, vợ chồng chị Lương Thị Chiến, thôn Phú Nông,

xã Lô Giang được bố mẹ cho "cửa hời môn" là 4 cây hồng xiêm nhót. Thấy cây cho hiệu quả kinh tế cao, vợ chồng chị đã chiết cành nhân giống, bảo quản hồng xiêm theo kinh nghiệm tự đúc rút từ thực tế. Vì vậy, tôi mong các cấp, các ngành áp dụng vào vườn hồng của gia đình để năm nào cũng có mùa hồng bội thu, đồng thời hỗ trợ bà con mở rộng thị trường tiêu thụ ra trong cả nước, xuất khẩu ra nước ngoài. Hồng xiêm nhót dễ trồng, dễ bảo quản, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của xã Lô Giang, cho quả ngọt, thơm ngon, có thể thu

hoạch nhiều lần từ tháng 11 năm trước đến tháng 6 năm sau. Trung bình mỗi sào hồng xiêm nhót cho thu hoạch khoảng 1 tấn quả/năm, hiệu quả kinh tế gấp 4 - 5 lần trồng lúa. Nơi đây có hàng chục cây hồng xiêm cổ, quý hiếm đang được nhân giống để bảo tồn, phát triển, xây dựng sản phẩm đặc thù địa phương. Ông Vũ Tiến Bắc, thôn Phú Nông, xã Lô Giang chia sẻ: Trong vườn của gia đình hiện có 4 cây hồng xiêm nhót được Sở Khoa học và Công nghệ chọn là cây ưu tú để bảo tồn nguồn gen và nhân giống. Đây là những cây bố tôi trồng từ năm 1970. Dù đã trên 50 tuổi nhưng cây vẫn cho quả to, vị ngọt, quả đều nhau, trung bình 8 - 10 quả/kg. Chất lượng đường cũng ở mức tốt nhất. Hiện tôi vẫn đang chiết cành trồng ra vườn mới để tăng thu nhập cho gia đình, đồng thời khuyến khích con cháu chuyển đổi ruộng cấy lúa kém hiệu quả trồng hồng xiêm nhót. Tôi mong cấp trên quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn nữa để giúp xã Lô Giang bảo tồn, phát triển cây đặc sản này của địa phương.

Theo các bậc cao niên ở xã Lô Giang, nguồn gốc của cây hồng xiêm nhót là từ Thái Lan. Cây đầu tiên được người dân đưa về trồng nay đã có tuổi đời trên 100

năm. Khi cây có quả, người dân ăn thấy ngon, ngọt đã xin giống về trồng, đến nay hồng xiêm nhót đã trở thành một trong những cây trồng chủ lực ở Lô Giang. Đặc biệt, đến thôn Hoàng Nông và thôn Phú Nông vào mùa thu hoạch hồng xiêm mọi người sẽ có cảm giác như đi vào miệt vườn, sẽ bị hút hồn với những cây hồng xiêm sai trĩu quả. Nhiều gia đình đã thoát nghèo, làm giàu nhờ trồng hồng xiêm nhót. Bà Bùi Thị Huệ, Bí thư Đảng ủy xã Lô Giang cho biết: Đảng ủy xã đã ban hành nghị quyết về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, trong đó chọn cây hồng xiêm nhót để nhân rộng toàn xã. Hiện chúng tôi đang đề nghị cấp trên công nhận hồng xiêm nhót là sản phẩm OCOP.

Để giúp xã nhân rộng, nâng cao chất lượng, giá trị kinh tế của cây hồng xiêm nhót, UBND tỉnh đã phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Trung tâm Tài nguyên thực vật (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam) đang triển khai thực hiện đề tài "Nghiên cứu bảo tồn và phát triển giống hồng xiêm nhót để xây dựng thương hiệu đặc sản Thái Bình" tại xã Lô Giang. Ông Đỗ Thanh Giang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chia sẻ: Để triển khai đề tài Sở đã cùng Trung tâm Tài

nguyên thực vật, các nhà khoa học về tận xã Lô Giang khảo sát, điều tra, xác định một số cây có giá trị kinh tế cao, lựa chọn cây hồng xiêm cổ, cây hồng xiêm gốc. Trên cơ sở đó ứng dụng khoa học kỹ thuật để nhân giống, tổ chức trồng, chăm sóc, tập huấn hướng dẫn, chuyển giao cho bà con phát triển sản xuất với cây giống tốt, cho quả có dinh dưỡng, chất lượng tốt nhất. PGS,TS Lê Tuấn Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Tài nguyên thực vật cho biết: Chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với bà con và cấp ủy, chính quyền xã Lô Giang, các nhà khoa học để triển khai thực hiện đề tài đạt mục tiêu nâng tầm cây hồng xiêm nhót lên về các cấp độ: giống, quy trình canh tác, đăng ký chỉ dẫn địa lý hướng tới phát triển thị trường tiêu thụ rộng lớn hơn.

Xã Lô Giang đã quy hoạch 10ha ở 2 thôn Hoàng Nông, Phú Nông trồng hồng xiêm nhót được Sở Khoa học và Công nghệ, Trung tâm Tài nguyên thực vật nhân giống từ những cây ưu tú, đầu dòng. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng này theo hướng sản xuất hàng hóa vừa bảo tồn vừa nâng cao thu nhập cho người trồng, sớm xây dựng hồng xiêm nhót thành thương hiệu đặc sản cho xã Lô Giang nói riêng, tỉnh Thái Bình nói chung.



Mỗi năm chị Lương Thị Chiến, thôn Phú Nông, xã Lô Giang thu từ hồng xiêm trên 70 triệu đồng.

CÔNG TY PHÚ HƯNG Cùng nông dân làm giàu

Phát triển vùng trồng cây thảo dược để chủ động có nguyên liệu tốt phục vụ sản xuất, kinh doanh giúp cho doanh nghiệp phát triển và nông dân có một hướng đi sản xuất nông nghiệp bền vững, ít phụ thuộc vào thời tiết như canh tác lúa và hoa màu - đó là lợi ích kép mà Công ty TNHH Thương mại AP Phú Hưng (xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà) tạo ra khi đầu tư vào lĩnh vực chế biến thảo dược.

Công ty TNHH Thương mại AP Phú Hưng chuyên sản xuất các loại trà thảo dược như đing lăng, hoa cúc, cà gai leo, xuyên tâm liên, bồ công anh, đông trùng hạ thảo... Người tiêu dùng tin dùng và yêu thích

trà Phú Hưng bởi nguyên liệu đầu vào an toàn, giàu được tinh, được sản xuất trên dây chuyền khép kín, hiện đại. Đặc biệt, trà Phú Hưng được loại bỏ hoàn toàn độc tố, lưu giữ đầy đủ được tinh túy của dược liệu, để hấp thụ, tạo nên sự khác biệt với các sản phẩm cùng loại trên thị trường. Ông Vũ Xuân Duẩn, Giám đốc Công ty cho biết: Tuy mới có mặt trên thị trường gần 3 năm nhưng các sản phẩm chúng tôi đã được đồng đẳng người tiêu dùng đón nhận. Hiện sản phẩm của Phú Hưng đã có mặt trong chuỗi các siêu thị, đại lý, nhà phân phối và các cửa hàng dược ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Mặc dù bị ảnh hưởng của

dịch Covid-19 nhưng mỗi năm chúng tôi tiêu thụ hơn 100.000 sản phẩm, doanh thu đạt gần 2 tỷ đồng, ngoài ra còn cung cấp hơn 20 tấn nguyên liệu sơ chế cho các doanh nghiệp dược phẩm trong và ngoài tỉnh. Sự phát triển nhanh chóng về thị trường là cơ sở vững chắc cho doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. 2 năm qua, Công ty TNHH Thương mại AP Phú Hưng đã đầu tư hơn 3 tỷ đồng trang bị máy móc, công nghệ và tuyển dụng 20 lao động vào làm việc. Bà Nguyễn Thị Thơi, công nhân đóng gói của Công ty chia sẻ: Với nhà xưởng rộng hơn 1.000m², môi trường làm việc ở đây thuận

lợi, sạch sẽ. Thu nhập bình quân đạt 5 triệu đồng/người/tháng; công việc nhẹ nhàng, không áp lực nên tôi thấy rất phù hợp với người lao động từ ngoài 50 tuổi ở nông thôn như tôi.

Mỗi năm Công ty TNHH Thương mại AP Phú Hưng tiêu thụ khoảng 40 tấn nguyên liệu thảo dược và nhu cầu tiếp tục tăng lên. Hiện Công ty đã trực tiếp đầu tư và liên kết với nhiều nông dân ở các xã Hùng Dũng, Thống Nhất (Hưng Hà) phát triển vùng nguyên liệu với diện tích 5ha trồng các loại thảo dược. Theo kế hoạch năm 2022 - 2023, Công ty sẽ phát triển thêm khoảng 2ha, đây chính là điều kiện thuận lợi giúp bà con nông dân trong vùng làm giàu từ nông nghiệp.

Bà Nữ Thị Khoa, thôn An Mai, xã Thống Nhất cho biết: Gia đình tôi có 4,5 sào ruộng cấy lúa. Cũng như nhiều bà con ở địa phương, do thiếu nhân lực và hiệu quả cấy lúa quy mô nhỏ

không cao nên gia đình để ruộng nhiều năm không thâm canh. Trồng cây thảo dược được doanh nghiệp bao tiêu đầu ra, hiệu quả kinh tế cao nên gia đình tôi đầu tư trồng và mượn thêm 7 sào của người thân để trồng thảo dược. Bình quân 1 sào thảo dược cho thu nhập 30 triệu đồng/năm, trừ mọi chi phí còn lãi 25 triệu đồng/sào/năm, cao hơn 10 lần so với cấy lúa.

Cũng như bà Khoa, nhiều nông dân ở Hưng Hà gần bỏ vụ cấy lúa, trồng rau màu. Hơn thế nữa, trồng thảo dược không vất vả; chi phí giống, phân bón, công làm đất không lớn; môi trường trong lành vì không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học. Cây thảo dược có thời vụ ngắn, sức sống mãnh liệt nên ít khi bị mất mùa và không phụ thuộc nhiều vào thời tiết.

Hiện nay, Công ty TNHH Thương mại AP

Phú Hưng đang tập trung nghiên cứu nhu cầu ẩm thực của người tiêu dùng các vùng miền để tìm ra công thức chế biến trà thảo dược mới phù hợp. Đồng thời, Công ty cũng tiếp tục phát động lại các bài thuốc trà thảo dược được sử dụng thời vương triều Trần ở vùng đất cổ Long Hưng nhằm cung cấp cho người

tiêu dùng một thức uống bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe cũng như xây dựng thương hiệu Phú Hưng phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Giám đốc Công ty Vũ Xuân Duẩn cho biết thêm: Chúng tôi đã hoàn thiện hồ sơ đăng ký sản phẩm OCOP với mong muốn đưa các loại trà Phú Hưng là sản phẩm đặc trưng của không chỉ xã Hùng

Dũng mà của cả vùng đất Hưng Hà địa linh nhân kiệt. Trong lộ trình đó, chúng tôi rất mong được các cơ quan chức năng hỗ trợ về khoa học công nghệ, tích tụ đất đai phát triển vùng nguyên liệu đủ lớn giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, vươn ra biển lớn hội nhập thành công.

KHÁC DUẤN



Ngoài việc được cung ứng giống, phân bón, bà con nông dân còn được doanh nghiệp hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, bảo vệ và thu hoạch thảo dược.